

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 13 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

1. สศก.เปิดเวที เจาะทิศทางแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ให้พร้อมสมบูรณ์ ก่อนใช้จริงปี 60
2. ชงกรม.อุ้มบ้านไม่เกิน3ล.เคาะเพิ่มราคาปาล์ม30ส.ต.
3. พาณิชย์ประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์ม3.20บาท/กก.
4. อัดเงิน2หมื่นล.ปล่อยกู้โรงสกัด
5. ภาพข่าว: อวยพร
6. สก๊อปหน้า1: ปฏิบัติการ "ศปมผ." คุ่มเข้มประมงไทย
7. คม ชัด ลึก: บริหารน้ำอย่างสมดุล
8. ชงมาตรการคุมเข้มนมโรงเรียน
9. ภาพข่าว: สักคมสยามรัฐ: ครบรอบ 13 ปี
10. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ข้าราชการขับเคื้ออน
11. จัรัฐเร่งออกมาตรการช่วยชาวไร่มันฯ

หนังสือพิมพ์

- บ้านเมือง
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

สศก.เปิดเวที เจาะทิศทางแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ให้พร้อมสมบูรณ์ ก่อนใช้จริงปี 60

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมรุกรการกิจแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 12 จัดสัมมนานำเสนอทิศทางของแผนฯ เตรียมพร้อมเดินหน้าก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 59 เผย แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นภารกิจสำคัญของ สศก. ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างเข้มข้นเป็นตอน ในแต่ละกระบวนการได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วน กลางและภูมิภาค ดังนั้น สศก. จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพืงบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนสถานการณ์ ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา และ

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศและของโลก กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในภาคการเกษตรให้ มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทดแทนการใช้แรงงานคน ส่งเสริมการผลิต สินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมี รายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจการเกษตรเติบโตอย่างมีคั่ง และพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่า การสัมมนาดังกล่าว จะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน และตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมทุกมุมมองเพื่อเป็น ประโยชน์ในการประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยท่านที่สนใจเรื่อง ของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ของ สศก. โทร. 0 2940 6671-2 ในวันและเวลาราชการ

ชงกรม.อู่บ้านไม่เกิน3ล. เคาะเพิ่มราคาปาล์ม30ส.ต.

‘สมคิด’เผยมาตรการกระตุ้น
อสังหาฯเข้า ครม. 13 ต.ค.
ช่วยเหลือคนซื้อบ้านไม่เกิน
3 ล้าน ลดค่าโอน-จดจำนอง
(อ่านต่อหน้า 6)



ต่อจากหน้า 1 บ้านไม่เกิน3ล.

กระตุ้นอสังหาฯเข้าครม.13ต.ค.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 07.30 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งวงจิกและหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โดยร่วมรับประทานอาหารเป็นอาหารเช้า พร้อมหารืออย่างไม่เป็นทางการในประเด็นต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ นายพิเชฐ คุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

ต่อมา นายสมคิดให้สัมภาษณ์ว่า นายอภิศักดิ์ เสนอมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มาให้พิจารณาแล้ว และจะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 ตุลาคม

เน้นจัดงบเพิ่มให้ท้องถิ่น
นางอรรชกา กล่าวว่า ได้หารือมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ระยะที่ 2 ร่วมกับนายสมคิด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว นายสมคิดมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหารือกับกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อจัดทำรายละเอียดและเสนอให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 20

ตุลาคม

ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่า นายสมคิดมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณในปี 2560 ต้องจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปประเทศมากขึ้น เช่น ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน หรือ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อลดภารกิจที่ซ้ำซ้อน จากเดิมการจัดสรรงบประมาณเน้นตามภารกิจรายกระทรวง ทบวง กรม ขณะเดียวกันยังให้เน้นการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ให้มากขึ้น ให้หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนเสนอค่าของงบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ผ่านทางจังหวัด และกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนประมาณ 28,000 ล้านบาท เฉลี่ยจังหวัดละประมาณ 300-400 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณปี 2559 ที่ดำเนินการไปแล้ว อาจจะมีการทบทวนในบางกรณี

ช่วยคนซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล.

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงมาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้า ครม. ในวันที่ 13 ตุลาคม ว่าเป็นความต้องการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ยอดการปฏิเสธการกู้มีสูงมาก รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อบ้านได้ จึงจำกัดราคาบ้านที่จะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท จากเดิมกระทรวงการคลังเคยเสนอไม่จำกัดราคาบ้าน

มาตรการที่ออกมาจะมีระยะเวลาเพียง 6 เดือน คือ ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปัจจุบันค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่ 2% ของราคาบ้าน และค่าจดจำนองอยู่ที่ระดับ 1% ของวงเงินกู้ สำหรับวงเงินสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากเดิมกำหนดไว้ 1 หมื่นล้านบาท จะเปิดกว้างให้สามารถเพิ่มได้อีก 1 หมื่นล้านบาท หรืออาจจะถึง 3 หมื่นล้านบาท หากมีความต้องการสินเชื่อจำนวนมาก โดย ธอส.จะผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาเงินกู้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระ โดยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก 5-10 ปี จากปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน 30 ปี อาจจะเป็น 35-40 ปี ทำให้วงเงินผ่อนชำระต้องงวดต่ำลง

กนป.ปรับเพิ่มราคาซื้อปาล์ม

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคณิต ลิขิตวิทย์วฑูต รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กนป.ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติให้กรมการค้าภายในปรับปรุงประกาศราคาในการรับซื้อผลปาล์มทะเลทราย ผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบ โดยให้รับซื้อผลปาล์มทะเลทรายและผลปาล์มร่วงในราคาเดียวกัน เปรอ์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 3.50 บาท ณ หน้าโรงสกัดน้ำมันปาล์มและจุดรับซื้อหรือลานเทเพิ่มขึ้นจากประกาศราคาแนะนำเมื่อเดือนกันยายนที่ราคา 3.20 บาทต่อ กก. นอกจากนี้หากขายผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 17% ให้คิดทุก 1% ที่เพิ่มขึ้นจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 0.30 บาท

สั่งโรงไฟฟ้าซื้อน้ำมันปาล์มเพิ่ม

นายคณิตกล่าวว่า กนป.ยังเป็นห่วงเรื่องขบวนการนำเข้าน้ำมันปาล์มผิดกฎหมายโดยมอบหมายคณะทำงานให้แก่ปัญหาลักลอบนำน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กรมศุลกากร และผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้มีมติให้โรงไฟฟ้ากระบี่เข้าไปรับซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ตันต่อเดือน จากก่อนหน้านี้ กนป.ให้นโยบายโรงไฟฟ้ากระบี่ซื้อผลผลิตปาล์ม จำนวน 15,000 ตันต่อเดือน เพื่อทำให้ผลผลิตปาล์มออกจากสต็อกมากขึ้น และผลักดันราคาให้ปรับเพิ่มขึ้น

สวนยางจัด 'นัดพบ 12 เสือใต้'

ความเคลื่อนไหวของชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคายางพาราคงต่ำที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ชวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบ กล่าวว่า เกษนนำ 12 องค์กรยางภาคใต้ จะจัดเวที "นัดพบ 12 เสือใต้" เพื่อหารือสถานการณ์ยางพารานับวันจะตกต่ำลงเรื่อยๆ ขณะนี้เป็นช่วงที่ชาวสวนยางจากภาคใต้และชาวสวนยางอีสานหยุดกรีดยาง เนื่องจากเป็นฤดูฝนหยุด รัฐบาลควรใช้จังหวะนี้ออกมาตรการใช้ยางที่เหลือภายในประเทศร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมทำถนนทั่วประเทศ

"ทราบว่ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ท่านนายกฯ จะเดินทางมายัง จ.สุราษฎร์ธานี อยากให้ท่านเรียก 12 เสือใต้เข้าพบ ผมจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาราคายางทั้งหมดบอกกับท่าน เพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คนที่รับนโยบายปลดเกียร์ว่าง แล้วกำลังเข้าเกียร์ถอยหลัง" นายทศพลกล่าว และว่า สำหรับเวทีนัดพบ 12 เสือใต้ จะเริ่มวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และอาจต่อเนื่องจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อรอนายกรัฐมนตรี

เชียงใหม่ลดค่าเช่าเขตศก.

ส่วนการเร่งผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค โดยกรมธนารักษ์อยู่

ระหว่างพิจารณาทบทวนค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงรายมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 นอกจากจะเชื่อมกับประเทศพม่า และ สปป.ลาว ยังเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้ ทำให้ปัจจุบันที่ดินในพื้นที่ที่มีราคาพุ่งสูงแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่ไม่ก็แสนบาทต่อไร่ขึ้นมาหลักหลายล้านบาท ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีความชัดเจนว่า จะทำให้ธุรกิจต่างๆ เติบโตได้มากน้อยแค่ไหน การลงทุนต่างๆ จึงยังอยู่ในภาวะที่ชะงักงัน

นายอนุรัตน์กล่าวว่า การสรรหาพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือที่ราชพัสดุมาให้เช่าในราคาถูก ภาคเอกชนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพราะถูกกว่าซื้อที่ดินมาลงทุน หากกรมธนารักษ์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมแรกเช่าหรือค่าเช่าจะเป็นการดียิ่งขึ้น อย่างน้อยในช่วง 5-6 ปีแรกที่ยังไม่รู้ว่าการลงทุนจะไปได้ดีหรือไม่ จุดนี้จะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักลงทุนให้ความสนใจมาลงทุนมากขึ้น

"ปัญหาที่ จ.เชียงรายกำลังเผชิญอยู่คือการเลือกใช้พื้นที่ที่ยังไม่ลงตัว อย่าง อ.เชียงของ เดิมจะใช้พื้นที่ ต.บุญเรือง แต่มีการคัดค้านทำให้ต้องพิจารณาพื้นที่อื่น และพื้นที่ อ.แม่สาย ที่ดินส่วนใหญ่ก็เป็นของโรงงานยาสูบ การเจรจาใช้พื้นที่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้นสิ่งที่เอกชนกังวลคือเรื่องของพื้นที่มากกว่าว่าจะมีให้เอกชนเช่าได้หรือไม่"

'สระแก้ว' ร้องปลดค่าเช่า

ด้านนายกิตติศักดิ์ พรพพรหมวิจิตร นักธุรกิจชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.สระแก้วยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งที่รัฐบาลจัดหาพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้เอกชนมาลงทุน โดยเห็นว่าพื้นที่หรือที่ดินที่เป็นของรัฐ รัฐบาลควรจะมีมาตรการปลดค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานหรือกิจการอื่นๆ ได้ โดยไม่จัดเก็บค่าเช่า เป็นเวลา 10 ปี ยกเว้นภาษี 10 ปี หรือตามที่รัฐกำหนด เมื่อพ้นกำหนด 10 ปีไปแล้วรัฐบาลอาจเก็บค่าเช่าที่ดินได้ และค่อยๆ เพิ่มอัตราจนครบกำหนดการเช่าที่ดิน 50 ปี การดำเนินการแบบนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน

พาณิชย์ประกาศราคาแนะนำ รับซื้อผลปาล์ม3.20บาท/กก.

พาณิชย์ปรับประกาศราคาแนะนำรับซื้อปาล์ม กิโลกรัมละ 3.50 บาท ขณะที่สศก.คาดภัยแล้ง ช่วยดันราคาปาล์มเพิ่มขึ้นช่วงไตรมาส 4 มีโอกาสถึงกิโลกรัมละ 4.20 บาท ขณะที่ โรงไฟฟ้ากระบี่ซื้อเพิ่ม 1 หมื่นตัน

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าว หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมีนาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ ให้ปรับประกาศราคาแนะนำการรับซื้อผลปาล์ม กิโลกรัมละ 3.50บาท ณเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17% จากเดิมเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา กำหนดไว้ ที่ 3.20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการปรับลดลง จากเดิมที่ทางกนป.กำหนดราคาปรับซื้อ ปาล์มดิบไว้ที่กิโลกรัมละ 4.20 บาท



คณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

โดยสศก.รายงานถึงผลผลิตปาล์มน้ำมัน ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดช่วงไตรมาส 4 จะ ปรับลดลงเหลือ 2.5 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะได้ 2.8 ล้านตัน เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้การติดดอกและการออกผลของปาล์ม

ลดลง ดังนั้นคาดว่าในภาพรวมจะทำให้ราคา ที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้น ตามที่กนป.กำหนด กิโลกรัมละ4.20 บาท (ณ เปอร์เซนต์น้ำมันที่ 17%) จากปัจจุบัน อยู่ที่ 3.5-4 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้เพื่อให้ราคาน้ำมันปาล์ม ปรับเพิ่มขึ้นที่ประชุมเห็นชอบให้โรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเกรด บี ที่มีอยู่ 60 แห่ง สามารถใช้เงิน สนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในโครงการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี และโครงการกองทุนนวัตกรรม วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทได้ทันที

“แนวโน้มราคาปาล์มเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ภาวะแล้งได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มของมาเลเซีย ที่เป็นผู้ค้าและส่งออกรายใหญ่ของโลก พบว่า การส่งออกน้ำมันปาล์มในไตรมาส 3 ลดลง ถึง20% ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับเพิ่มจาก ลิตรละ 20 บาทเป็น 26 บาท ขณะที่น้ำมันปาล์ม ของไทยปรับเพิ่มเป็น 23 บาทจากเดิม 20 บาท ต่อลิตร เพื่อให้ราคาปาล์มที่เกษตรกรได้รับเป็น ไปตามที่กนป.กำหนด เกษตรกรต้องปรับเพิ่ม เปอร์เซนต์น้ำมัน บางรายสามารถทำได้สูงสุด ถึง 21% แล้ว”นายคณิต กล่าว

นายคณิต กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึง แผนการใช้ไบโอดีเซลในปี 2569 ของกระทรวง พลังงาน ที่ทบทวนการให้ปรับลดการใช้ น้ำมันปาล์ม เหลือเพียง 1.6 ล้านตัน จากเดิม 4.9 ล้านตัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้ม ลดลงในอนาคตคาดว่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน การขนส่งมวลชนจะมีมากขึ้น ส่งผลให้อัตรา การใช้รถยนต์ลดลง

ที่ประชุมเห็นว่าตามแผนเดิม กนป.กำหนด เป้าหมายการใช้้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมใน ไบโอดีเซล 10-20% จากปัจจุบันใช้อยู่ 7% จะ เป็นประโยชน์ต่อปาล์มดิบในอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงให้คง เป้าหมายเดิมไว้และหารือกับกระทรวงพลังงาน ในแผนการใช้ไบโอดีเซล

“ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันปาล์มผสม 6.5 แสตัน ซึ่งกนป. เห็นว่าแนวทางนี้จะทำให้ ราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภาพ เมื่อกระทรวงพลังงานปรับลดการใช้ไบโอดีเซล ลง กระทรวงเกษตรฯไม่สามารถลดพื้นที่ให้ สอดคล้องกับความต้องการได้ จากปัจจุบัน อยู่ที่ 4.2 ล้านไร่ ขณะที่กนป.ต้องการให้เพิ่ม ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำมันให้ ใกล้เคียงกับมาเลเซียที่ 19-20%”นายคณิตกล่าว นายคณิต กล่าวว่ ยังมีโรงไฟฟ้าที่กระบี่ ที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นพลังงาน 1.5 หมื่นตัน จะ เพิ่มขึ้นอีก 1 หมื่นตัน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะส่งผลให้ราคาปาล์มดิบปรับเพิ่มขึ้น โดย กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา สต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ 4.18 แสนตัน สูงกว่าที่สำรอง ปกติที่ควรจะมี 2 แสนตัน แต่ช่วงไตรมาส 4 ที่แนวโน้มผลผลิตปาล์มลดลงนั้น จะ เป็น ผลให้มีการใช้ปาล์มในสต็อกมากขึ้น

อัดเงิน2หมื่นล. ปล่อยกู้โรงสกัด

โพสต์ทูเดย์ กนป.ดึงเงินสงเสริม
อุตสาหกรรม 2 หมื่นล้าน ปล่อยกู้โรงสกัด
ปาล์มเกรดบี ปรับปรุงเครื่องจักร

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รอง
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะ
กรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร
วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เข้าช่วยเหลือโรงสกัดน้ำมันปาล์ม
เกรดบี โดยให้นำเงินในโครงการ
สงเสริมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและ
เงินสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมที่มี
ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท มาปล่อย
กู้ในอัตราดอกเบี้ยให้กับโรงสกัด
ไปปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม
ดิบที่รับซื้อจากชาวสวนปาล์ม

นายคณิต กล่าวว่า กนป.ยัง
รับทราบรายงานปริมาณสต็อกน้ำมัน
ปาล์มดิบ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558
พบว่า มีสต็อกทั้งสิ้น 4.18 แสนตัน
ซึ่งสูงกว่าสต็อกความมั่นคง 3 แสน
ตัน ขณะที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ได้รายงานผลการตรวจสอบสต็อก
น้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ปรากฏ
ว่ามีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม
ดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ลักลอบเข้ามาในรูปแบบการมด

“จากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม
ดิบที่สูงกว่า 4 แสนตัน กนป.มีมติ

ให้โรงไฟฟ้ากระบี่เพิ่มการใช้น้ำมัน
ปาล์มดิบในการผลิตไฟฟ้าจาก 1
หมื่นตัน/เดือน เป็น 1.5 หมื่นตัน/
เดือน และให้กระทรวงพลังงาน
เพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิต
ไบโอดีเซลเพิ่มจาก ปี7 เป็น ปี10
และปี20 เพื่อเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม
ในประเทศ และดึงราคาน้ำมันใน
ประเทศขึ้นมา” นายคณิต กล่าว

นอกจากนี้ กนป.มีมติให้ สศก.
ไปหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อ
ทบทวนมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ลด
เป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลปี 100
ในปี 2569 จากระดับ 4.9 ล้านตัน
เหลือ 1.6 ล้านตัน เนื่องจากมติของ
กพช.กระทบต่อยุทธศาสตร์การปลูก
ปาล์มน้ำมันของประเทศ

นายคณิต ระบุว่า กระทรวง
พาณิชย์ได้รายงานความคืบหน้า
โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่
ให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มจาก
ชาวสวนปาล์มน้ำมันในราคา 4.20
บาท/กิโลกรัม และให้โรงกลั่นรับ
ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่
26.20 บาท เป้าหมาย 1 แสนตัน
โดยล่าสุด อคส.รับซื้อน้ำมัน
ปาล์มดิบเข้ามาแล้วจำนวน 60
ตัน โดยมีชาวสวนปาล์มมาขึ้น
ทะเบียนขายผลปาล์มแล้วประมาณ
2 แสนไร่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 13 ตุลาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12595

Col.Inch: 14.77

Ad Value: 13,293

หน้า: 13(ซ้าย)

PRValue (x3): 39,879

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: อวยพร



อวยพร : นายณัฐนนท์ เข้มเงิน เลขาธิการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตัวแทน สศก. เข้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนา

สก๊อป หน้า 1
ปฏิบัติกร "ศปมผ."
คุ่มเข้มประมงไทย

"ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย"...
เป็นปัญหาที่สะสม ★ มีต่อหน้า 5

สก๊อป หน้า 1

เรื่อร้งมานาน จนสหภาพยุโรปขีดเส้นเร่งให้ประเทศไทยแก้ไขปัญห
อย่างจริงจัง ภายในเดือนตุลาคม 2558

ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติตั้ง ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. (Command
Center for Combating Illegal Fishing: CCCIF) เมื่อ 6 พ.ค.2558

เพื่อแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน อาทิ
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) และกองทัพเรือ
เป็นหน่วยงานหลักปฏิบัติงาน

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า...ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากอียู
ให้มีมาตรการในการป้องกันยับยั้งการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งหาก
ไม่มีการแก้ไข 6 เดือน อาจมีผลกระทบต่อการค้าส่งออกสัตว์น้ำมูลค่ามหาศาล

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบ ฉบับที่ 1005/2008...การ
ทำการประมง IUU ซึ่งระบุว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จากการ
ทำการประมงทะเลที่จะส่งไปประชาคมยุโรปจำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง
การจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ว่าไม่ได้มาจากการทำประมง IUU
และจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558
เป็นต้นมา

ไม่กี่วันที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือนำคณะสื่อมวลชน
สายทหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-
ออกของเรือประมง (Port In-Port Out: PIPO) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

น.ต.ศักดิ์รินทร์ บอกว่าเรือประมง 2 กลุ่ม
คือ เรือประมงขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส
ขึ้นไปที่ทำกรประมงนอกน่านน้ำต้องติดตั้ง
VMS โดยอยู่ภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่า
...ส่วนเรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอส
ที่ทำประมงในประเทศ ต้องติดตั้ง VMS
ภายใต้กฎหมายของกรมประมง



ปฏิบัติการ "ศปมผ." คุ่มเข้มประมงไทย

และจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU
ของไทย ภายใต้การบังคับบัญชาของ ศปมผ.

น.ท.พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า-
ออก จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงการกึ่งที่ได้รับมอบจาก ศปมผ. ว่า หลักๆเลย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. มีหน้าที่ในการ
ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์
และการทำประมงผิดกฎหมาย

2.ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทำสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูล เปิดให้สามารถเห็นภาพการดำเนินการของ ศปมผ. ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์และติดตามการประเมินผลการรับรู้ของอียู

3.ส่วนกฎหมายและจัดระเบียบเรือประมง มีหน้าที่ในการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมายให้เป็นสากล รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายและแผน
ปฏิบัติงานด้านการประมงให้สอดคล้องกับข้อตกลงอื่นระหว่างประเทศ
ให้ตรงกับข้อเสนอของ EU รวมถึงจัดการขึ้นทะเบียน...ติดตั้งระบบ
VMS ให้กับเรือประมง

และ 4.ส่วนปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง บังคับใช้กฎหมายในทะเล

และควบคุมการทำงานของศูนย์ประมง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์ ศรชล.

ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน โดยจะสรุปรายงานผลการปฏิบัติทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแลศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เพื่อให้การทำประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.58 ประกอบด้วย 3 ศูนย์ใหญ่...28 ศูนย์ย่อยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด

น.ท.พิศาลยี่ว่าเจ้าหน้าที่ต่างรู้ดีถึงข้อจำกัดของพี่น้องชาวประมง ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเราได้ชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยไปอียู สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ในปี 2557 สถิติปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทั้งสิ้น มีปริมาณรวม 1,741,845.07 ตัน คิดเป็นมูลค่า 227,722.05 ล้านบาท โดยส่งออกตลาดประชาคมยุโรป 190,870.32 ตัน คิดเป็นมูลค่า 31,972.97 ล้านบาท

ดังนั้น ศปมผ.จึงได้กำหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1...ยึดหยุ่นแบบมีเงื่อนไขและสร้างการรับรู้ ในห้วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.58 ระยะที่ 2...มีมาตรการที่รัดกุมเข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย ในห้วงเดือน ก.ค.-ส.ค.58 และ ระยะที่ 3...เรือประมงเข้าสู่ระบบการจัดระบบและสร้างการรับรู้ในห้วงเดือน ก.ย.-ต.ค.58

ที่สำคัญต้องเร่งรัดจัดทำทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตทำการประมงให้กับเรือประมงทุกลำและสำรวจเรือประมงที่จดทะเบียนเรือแล้วและต้องมียูริงพร้อมสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมงในระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมการทำประมง IUU ที่ทำเรือและใช้สำหรับการแจ้งเข้า-ออกทำการตรวจสอบแรงงานประมง ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทำการประมงและสัตว์น้ำขึ้นทำที่ถูกต้อง

พุ่งเป้าไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in-Port out Control Center) จะมีหน้าที่รับแจ้ง ตรวจสอบเรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่จะออกจากท่าเทียบเรือ โดยตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทำการประมง แรงงาน สัญญาจ้างแรงงานประมง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่

รวมถึงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ...ตลอดสายการผลิตจากเรือประมงแปปลา โรงงานแปรรูปและผู้ส่งออก ให้มีประสิทธิภาพ

พร้อมไปกับการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการประมง ผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกการทำประมง...เอกสารการซื้อขายสัตว์น้ำ และเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ

ขณะที่ น.ค.ศักกรินทร์ ชื่อสงวน หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า-ออก จังหวัดสมุทรสงคราม เสริมว่า ขั้นตอนการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงของศูนย์บัญชาการควบคุมการเฝ้าระวังการทำประมง จะมีศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภูมิภาค 18 ศูนย์ เพื่อประสานการปฏิบัติงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเพิ่มชั่วโมงในการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงให้มากขึ้น

ต้องย้ำว่า...ชาวประมงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) โดยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามตำแหน่งเรือประมง (ศูนย์ควบคุม VMS) ที่ใช้ระบบดาวเทียม...เร่งรัดผู้ประกอบการเรือประมงขนาดใหญ่ติดตั้งเพื่อรายงานตำแหน่งเรือมายังศูนย์ควบคุม

น.ค.ศักกรินทร์ บอกว่า เรือประมง 2 กลุ่มคือ เรือประมงขนาดมากกว่า 60 ตันกรอสขึ้นไป ที่ทำการประมงนอกน่านน้ำต้องติดตั้ง VMS โดยอยู่ภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่า...ส่วนเรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอสที่ทำประมงในประเทศ ต้องติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายของกรมประมง

"การติดตั้ง VMS สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมง-ศูนย์ VMS-ท่าเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งทำประมงของเรือประมง"

อีกเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงก็คือ...ต้องปรับปรุง พ.ร.บ.การประมง และ กฎหมายลำดับรอง พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2558 ต้องเร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมงที่เป็นสากล

ทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในการออกใบอนุญาตทำการประมงที่ชัดเจน สอดคล้องกับทรัพยากรประมงของไทย ครอบคลุมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ โดยเฉพาะการนำสินค้าประมงผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร

วังวนวัฏจักร "ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย"...ที่สะสมเรื้อรังมานานของประเทศไทยจะคลี่คลายไปได้ก็มากน้อยไม่นานผลในทางปฏิบัติลงสะท้อนออกมาให้เห็น.



ปีที่ 14 ฉบับที่ 5106 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558

บริหารน้ำอย่างสมดุล

รัฐบาลเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 12 ปี ซึ่งเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุด โดยได้จัดสรรงบประมาณปีนี้อย่างไว้ 5-6 หมื่นล้านบาท นับเป็นงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เน้นการบูรณาการตามแผนน้ำ เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554-2556 ไล่เรียงมาจนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ฝนไม่ตกหรือตกน้อย จนเกิดเป็นวิกฤติแล้งในปี 2557 และคาดว่าจะลามไปถึงปี 2559 ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากธรรมชาติที่ป่าไม้ถูกทำลายลดลงอย่างมหาศาล ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทุกมิติ ขณะที่ประเทศในอาเซียนได้ฝนมาจากป่า แต่วันนี้ป่าไม้หายไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องหันมาสร้างป่ากันใหม่ รวมทั้งจัดระเบียบคนกับป่าใหม่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ประธาน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ ย้ำชัดเจนไม่ว่า รัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนี้ ต้องเดินตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างปี 2558-2569 โดยในปี 2560 ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค เป็นประปาหมู่บ้าน 7,490 แห่ง ประปาโรงเรียน 6,132 แห่ง ส่วนด้านการสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตจะเพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำในเขตชลประทาน 10 ล้านไร่ ภายในปี 2569 โดยมีวิสัยทัศน์ให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการน้ำมีความสำคัญยิ่ง รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระยะเร่งด่วนและแผนระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดการหยุดชะงักจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในอนาคต โดยทุกฝ่ายน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรับสั่งให้เตรียมแหล่งน้ำและแก้มลิงในโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับทางกองทัพ ในการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย

ทุกวันนี้แม้ฝนจะตกน้อยหรือตกได้เขื่อน แต่เราได้เห็นความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาทั้งเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาวอย่างไม่ลดละ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยกำหนดแนวทางขึ้นมา 8 มาตรการ 55 โครงการ เป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท บูรณาการงานของทุกกระทรวง ทั้งการขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติม การขุดลอกคูคลอง การขุดน้ำบาดาล การจ้างงาน การลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ขณะเดียวกันความพยายามในการดึงภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ำ รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งเกษตรกร ครัวเรือน การรักษาสภาพแวดล้อม ก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความสมดุลในการใช้น้ำของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตได้อีกด้วย

ชงมาตรการคุมเข้มนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพว่า ในการประชุมมิลค์บอร์ดสัปดาห์นี้ จะพิจารณาถึงขั้นตอนการตรวจสอบที่ อ.ส.ค.นำเสนอนโยบายเลขามิลค์บอร์ด โดยต้องมีขั้นตอนดูแลควบคุมทุกอย่างเพื่อไม่ให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอีก เช่น กรณีนมบูด และจากที่ลงพื้นที่ดูขบวนการผลิตของสหกรณ์ และเอกชน เบื้องต้นเห็นความแตกต่างของระบบต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาพิจารณา และขอให้คณะกรรมการควบคุมจุดต่าง ๆ ให้เข้มข้นมากขึ้น ทั้งขั้นตอนรับนม ส่งจนถึงเด็กนักเรียน ซึ่งต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า จะเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพนมนก่อนผลิต และตรวจสอบสุ่มดูก่อนปล่อยนมออกจากโรงงาน หากพบคุณภาพไม่ดีจะได้ไม่ปล่อยนมลุดออกไปพร้อมสุ่มตรวจนมที่ส่งต่อไปตามท้องที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคลังสินค้า ที่ตัวแทนจำหน่ายรับไปเก็บไว้ก่อนส่งให้โรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นมไม่ดีถึงมือเด็ก รวมถึงตรวจสอบระยะทางจากโรงเรียนไปยังท้องถื่น สัญญาจัดซื้อ ต้องลงรายละเอียดปิดช่องว่างต่าง ๆ ทั้งนี้ได้สั่งให้ ผอ.อ.ส.ค. ทำขั้นตอนทั้งหมดมาเข้าที่ประชุม เพื่อเตรียมทีมเฉพาะกิจอินทรี ช่วยสนับสนุนกำกับดูแลเปิดจุดอ่อน มีทั้งชุดจังหวัด ชุดส่วนกลาง และชุดตรวจเก็บตัวอย่าง ซึ่งจะตรวจซ้ำทุกพื้นที่ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จึงอยากให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา เพราะหัวใจสำคัญคือตรวจคุณภาพ ก่อนและหลังผลิต ตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อนส่งถึงมือเด็ก รวมทั้งซักซ้อมทบทวนแนวทางปฏิบัติมีคู่มือ ทำปฏิทินการทำงานให้ชัดเจน เพราะนายกรัฐมนตรีนี่เป็นห่วงเรื่องนี้มาก ไม่ต้องการให้เด็กกินของไม่ดีต่อสุขภาพ.

สังคม สยามรัฐ



↑ ครบรอบ 13 ปี... **ธีรภัทรประยูรสิทธิ** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ประจำปี 2558 ครบรอบ 13 ปี โดยมี **คุณเดือน ศศะนาวิน** ร่วมงาน ที่สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มุม ข้าราชการ 'ธ.12'

ข้าราชการขับเคลื่อน

วันนี้เป็นวันแรกที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ถูกเปิดการประชุมเพื่อเลือกหาผู้นำการขับเคลื่อนในตำแหน่งประธานสภาและรองอีกสองคนพร้อมกับวางแนวทางการทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยตามชื่อสภา

พิจารณาจากบรรดาสมาชิก สปท. ทั้ง 200 คนแล้วปรากฏว่าเป็น คนมียศคือ ทหาร-ตำรวจ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 80 คนเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าบางรายอาจจะบุรุษภาพตัวเองไปเป็น ข้าราชการพลเรือนมายาวนานจนเกษียณก็ตามที่

เมื่อประกอบกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกราชการ (ข้าราชการบำนาญ) เข้าด้วยแล้วมีปริมาณที่น่าสนใจคือเฉลี่ย 150 คนที่เดียวเรียกว่าเป็นเสียงข้างมากที่แน่นอนในสภาใหม่นี้

เพราะฉะนั้นถ้าหากจะกล่าวว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยคราวนี้ต้องไขว่คว้าหลังของข้าราชการไทย โดยตรงก็คงไม่ผิดความจริงไปสักเท่าไร

คนที่ยังอยู่ในราชการคือมีตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันและได้รับเลือกเป็น สปท. อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเท่าที่ได้รายชื่อดูไว้ว่า ก็มี นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอธิการสูงสุด นายธำนิภรณ์ ฝะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เพิ่งถูกย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานมาหมาดๆ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายอภิรักษ์ ที่ชื่อธำมรงค์ อธิบดีกรมที่ดินที่เพิ่งย้ายมาจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมที่เพิ่งถูกดึงมาจากตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงรวมทั้ง นางนรรธน์ พิมพ์สน เลขาธิการวุฒิสภา

2 อธิบดีปลัดหญิง ที่ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ อธิบดีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ นาง

เมธินี เทพเมธี อธิบดีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานขับเคลื่อนในคราวนี้ด้วย

สำหรับอดีตปลัดกระทรวงที่เพิ่งเกษียณออกมาหมาดๆ มีโอกาสขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เต็มไม้เต็มมือก็คือ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม นายศุภจิต นาคกรทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และ

อุปเปอร์ปลัด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คนตำแหน่งสำคัญที่เพิ่งเกษียณไปนี้แล้วได้วิชาต่อเป็น สปท.

เลยก็มี นายตระกูล วินิจนัยภาค อธิบดีอัยการสูงสุด นายอนุสิทธิ์

คุณากร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายเพิ่มพงษ์

เชาวลิต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายวัลลภ พริ้งพวงย์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายอภิชาติ จงสกุล อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายบวรเวท รุ่ง

รุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา และยอดหญิงเทียบ ทำอธิบดีคุณหญิงพรทิพย์

โรจน์สุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง

ยุติธรรม

ที่จริงยังมีอดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีอดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัด อีกหลายคนแต่เกษียณมานานกว่า 1 ปีแล้วเลยไม่ได้

เอ่ยนามแต่เชื่อว่าต้องมีบทบาทสูงในงานขับเคลื่อนครั้งนี้ด้วย.

“ธ.12”

จีรัฐเร่งออกมาตรการช่วยชาวไร่มันฯ

นายมานิช วีระกุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออก เชียงเหนือ เปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้เข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ เพื่อแจ้งให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ ผลผลิตมันสำปะหลังจะเริ่มออกสู่ตลาด โดยจะมีผลผลิตออกมามากช่วงหลังปีใหม่ ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการออกมา เพื่อพยุงราคามันฯ ไม่ให้ตกต่ำ

ขณะนี้ราคารับซื้อหัวมันฯ สด อยู่ที่ กก.ละ 2.40-2.90 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อแป้ง) แต่น่าห่วงว่าช่วงปีใหม่ที่มีผลผลิตออกมามาก ๆ ประกอบกับประเทศจีนกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและค่าเงินหยวน จึงมีผลกระทบต่อราคามันฯ ในประเทศไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่ถึง 90% ของแป้งมัน และมันเส้นจากประเทศไทย ดังนั้นถ้ามีหัวมันฯ สดออกมามาก ในขณะที่ตลาดจีนกำลังมีปัญหา จะทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ถ้าภาครัฐไม่มีมาตรการอะไรออกมาในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้

นายมานิช กล่าวอีกว่าสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออก เชียงเหนือ เป็นสมาคมใหญ่ มีสมาชิกทั้งที่เป็นลานมัน โรงงานมันอัดเม็ด และเกษตรกรผู้ปลูกมันฯ จำนวนมาก โดยที่ผ่านมาได้พยายามทำแผนงานเสนอภาครัฐ ทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันฯ ใน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1. ผลักดันให้มี พ.ร.บ. มันสำปะหลังและ



ผลิตมันสำปะหลัง โดยขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของสภาเกษตรกร เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ. และการสรุปมาตรา-หมวดของร่าง พ.ร.บ.

“ในอนาคตถ้ามี พ.ร.บ. ตัวนี้ออกมา โอกาสที่จะมีกองทุนมันสำปะหลังตามมา ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าถามว่ากองทุนจะมีเงินมาจากไหน ตอบว่าส่วนหนึ่งเก็บจากผู้ส่งออก และจากงบประมาณของรัฐ เพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ”

ส่วนเรื่องที่ 2 ที่พยายามผลักดันกันมา

ตลอด คือ มาตรการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันฯ ได้ผลผลิตแค่ 3.5-3.7 ตันต่อไร่ ส่วนต้นทุนการปลูกอยู่ที่ไร่ละ 6,000-7,000 บาท ถ้าสามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5 ตันต่อไร่ ขายหัวมันฯ ได้เงินกว่า 10,000 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะลืมตาอ้าปาก เพราะอย่าลืมว่าการปลูกมันฯ ต้องใช้เวลา 9-10 เดือน กว่าจะขุดหัวมันฯ ขึ้นมาขาย ถ้าขายหัวมันฯ ได้เงินไม่ถึงไร่ละ 10,000 บาท เกษตรกรอยู่ลำบาก

โดยแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สามารถทำได้ด้วยการไถระเบิดดินดาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพกับดินมันฯ และการทำไร่มันฯ เป็นระบบน้ำหยด ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายใน จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ทำแล้วประสบความสำเร็จ ได้ผลผลิตมากกว่า 5 ตันต่อไร่ แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีเงินลงทุนในการทำไร่มันฯ เป็นระบบน้ำหยด อาจจะเริ่มตั้งแต่ไร่ละไม่เกิน 20 ไร่ แล้ว ธ.ก.ส. ปลดปล่อยเงินกู้สนับสนุนให้เกษตรกรกู้เงินมาลงทุนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ชาวไร่มันฯ ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น จึงมีรายได้และกำไรมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย.